

ด่วนที่สุด
ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๓๔๙๔



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๑๒๒
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สมาชิกวุฒิสภา ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา งบประมาณของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนตำบล) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ CB ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โดยคณะอนุกรรมการ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เทศบาลนครและเทศบาลเมืองเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะอนุกรรมการฯ ที่ห้องประชุมคณะกรรมการ CB ๔๐๒ อาคารรัฐสภา สำหรับเทศบาลตำบลให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference ระบบ Zoom) ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้นายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วยตนเอง

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการขอรับ การจัดสรรงบประมาณกับคณะอนุกรรมการฯ ของเทศบาลตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง กับแนวทางในการเข้าชี้แจงรายละเอียดต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้เทศบาลตำบลทุกแห่งร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านทาง Facebook Live เพจ “ท้องถิ่นไทย” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. แจ้งเทศบาลตำบลจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด และจัดส่งไฟล์เอกสาร ให้คณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

๓. แจ้งเทศบาลตำบลเข้าร่วมการชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference ระบบ Zoom) ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยนายกเทศมนตรีในฐานะหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณเข้าร่วม การชี้แจงด้วยตนเอง หากไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงด้วยตนเองได้ ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (มีใบรับรองแพทย์) หรือติดภารกิจรับเสด็จ (มีหนังสือเป็นหลักฐาน) ให้นายกเทศมนตรีทำหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เข้าร่วมชี้แจงแทน และให้มีอำนาจในการพิจารณาปรับลด งบประมาณด้วย ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลตำบลแห่งใดเข้าชี้แจงในห้องประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำใบปรับลด ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งกรณีที่มีการปรับลดและที่ไม่ได้มีการปรับลด

/โดยให้...

โดยให้นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสาร พร้อมส่งเอกสารที่ได้มีการลงนามแล้วนำส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางออนไลน์ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด หลังจากนั้นให้นำส่งเอกสารฉบับจริงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่รวบรวมในทันที

๓.ให้อำเภอรอบรวมเอกสารฉบับจริงไปปรับลดของเทศบาลตำบลทุกแห่ง ส่งให้จังหวัดกระบี่ภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่เทศบาลตำบลได้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรวบรวมส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสง่า ศิริเพชร)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๖๒๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แนวทางในการเข้าชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ตัวอย่างคำกล่าวชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. วิธีการนำส่งไฟล์เอกสารผ่านช่องทางออนไลน์	จำนวน ๒ ชุด

ด้วยคณะกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล)
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ CB 402
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เทศบาลนครและเทศบาลเมือง
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ต่อคณะกรรมการฯ ที่ห้องประชุมคณะกรรมการ CB 402 อาคารรัฐสภา สำหรับเทศบาลตำบล
ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference ระบบ Zoom)
ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้นายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วยตนเอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประชุมชี้แจงข้อมูล
รายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณกับคณะกรรมการฯ ของเทศบาลตำบลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางในการเข้าชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อมูลความเข้าใจ
เพื่อสนับสนุนภารกิจราชการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบล
ต่อคณะกรรมการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web Conference) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมกับแจ้งให้เทศบาลตำบลทุกแห่งร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านทาง Facebook Live
เพจ “ท้องถิ่นไทย” ตามวันและเวลาดังกล่าว

๒. แจ้งเทศบาลตำบลจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด และจัดส่งไฟล์เอกสาร
ให้คณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

๓. แจ้งเทศบาลตำบลเข้าร่วมการชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference
ระบบ Zoom) ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยนายกเทศมนตรีในฐานะหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณเข้าร่วม
การชี้แจงด้วยตนเอง หากไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงด้วยตนเองได้ ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (มีใบรับรองแพทย์)

/หรือติดภารกิจ...

หรือติดภารกิจรับเสด็จ (มีหนังสือเป็นหลักฐาน) ให้นายกเทศมนตรีทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เข้าร่วมชี้แจงแทน และให้มีอำนาจในการพิจารณาปรับลดงบประมาณด้วย ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลตำบลแห่งใดเข้าชี้แจงในห้องประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำใบปรับลดให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งกรณีที่มีการปรับลดและที่ไม่ได้มีการปรับลด โดยให้นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสาร พร้อมส่งเอกสารที่ได้มีการลงนามแล้วมาส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางออนไลน์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด หลังจากนั้นให้นำส่งเอกสารฉบับจริงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมในพื้นที่

๔. มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมเอกสารฉบับจริงใบปรับลดของเทศบาลตำบลทุกแห่ง ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เทศบาลตำบลได้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉวีพันธ์ ศรีทองดี)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเฉลย ๐๔ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖
 นายสิทธิรัฐภักดิ์ ศิเบียม ๐๔ ๒๖๙๔ ๔๖๕๓

การประชุมชี้แจงความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ลิงค์การประชุม : <https://shorturl.asia/Zpviy>

Meeting number: 2641 730 0303

Password: 952744